

Số: 150/2022/BC-TA

Hương Trà, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ
NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Thực hiện Thông báo số 213/TB- HĐND ngày 03/11/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 05 của HĐND thị xã khóa VII; Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NĂM 2022

*** Số lượng, chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc:**

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã thụ lý 191 (thụ lý giảm 66 vụ so với năm 2021) vụ án các loại, đã giải quyết 174 vụ (giải quyết giảm 65 vụ so với năm 2021), đạt tỷ lệ: 91%. Nguyên nhân chính lượng án giảm nhiều là do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tất cả các loại án giải quyết đều đảm bảo chất lượng xét xử. Trong đó:

- Án hình sự: Thụ lý 48 vụ/133 bị cáo, đã giải quyết 48 vụ/133 bị cáo, đạt tỷ lệ 100% về số vụ và bị cáo. Năm nay số lượng án hình sự thụ lý giảm 16 vụ so với năm 2021. Án bị kháng nghị 01 vụ, án bị kháng cáo 16 vụ và cấp phúc thẩm đã đình chỉ giải quyết 01 vụ, xét xử phúc thẩm theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm 09 vụ; sửa do nguyên nhân khách quan 04 vụ, chưa có kết quả xét xử, giải quyết phúc thẩm 03 vụ.

Trong công tác giải quyết án hình sự, có sự phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như các cơ quan khác có liên quan nên công tác giải quyết án hình sự luôn đúng người, đúng tội, không có trường hợp oan sai, tất cả đều giải quyết trong hạn luật định, không có vụ án nào bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

+ Án tranh chấp dân sự: Thụ lý 32 vụ việc, giải quyết 21 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,6%. Năm nay số lượng án dân sự thụ lý tăng 01 vụ, số án giải quyết giảm 03 vụ so với năm 2021.

Trong đó công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 05 vụ, đưa ra xét xử 04 vụ, đình chỉ 08 vụ, ra quyết định giải quyết việc dân sự 04 việc. Hòa giải thành

13 vụ, đạt tỷ lệ 62% số án đã giải quyết. Án dân sự không bị kháng cáo, kháng nghị.

Hiện còn tồn 11 vụ án do tranh chấp liên quan đất đai đặc biệt là tranh chấp về đất rừng có tính chất phức tạp, giá trị tài sản tranh chấp lớn, đương sự trong vụ án không hợp tác, gây khó khăn trong việc giải quyết.

+ Án Hôn nhân và gia đình: Thụ lý 108 vụ việc, giải quyết 104 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,3%. Năm nay số lượng án hôn nhân và gia đình giảm đáng kể; thụ lý giảm 48 vụ việc, giải quyết giảm 45 vụ việc.

Trong đó: Công nhận sự thuận tình ly hôn 77 vụ, việc; xét xử 12 vụ, đình chỉ 15 vụ, việc. Hòa giải thành 92 vụ, đạt tỷ lệ 88,7% trên tổng số án đã giải quyết. Án không bị kháng cáo, kháng nghị.

+ Án Kinh doanh thương mại: Thụ lý 02 vụ án, giải quyết 01 vụ việc (xét xử), đạt tỷ lệ 50%. Lượng án kinh doanh thương mại thụ lý năm nay tăng 02 vụ án so với năm 2021.

Tòa án đặc biệt chú trọng giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại tuy nhiên còn tồn 01 vụ án là do tranh chấp giữa các doanh nghiệp rất phức tạp và có nhiều tình tiết, vấn đề cần phải tham khảo cơ quan chuyên môn.

+ Án Hành chính, Lao động: Tòa án không thụ lý vụ án nào.

+ Án Phá Sản: Tòa án đã thụ lý 01 vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản, hiện vẫn đang tiếp tục giải quyết. Do thủ tục trong thủ tục phá sản phức tạp, phải trải qua nhiều quy trình và sự thảo luận, thỏa thuận phương thức, cách tính chi phí,... của các bên yêu cầu nên mất nhiều thời gian để thực hiện.

+ Công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án:

Thụ lý 02 hồ sơ/02 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 01 hồ sơ/01 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đã giải quyết chấp nhận đề nghị 02 hồ sơ, đã đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 12 tháng là 01 đối tượng, thời hạn 18 tháng là 01 đối tượng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 01 đối tượng với thời gian là 12 tháng. Số hồ sơ bị khiếu nại 01 hồ sơ, tòa án tỉnh đang giải quyết.

*** Tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành:**

Công tác hòa giải luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng nên tỷ lệ hòa giải thành và chất lượng giải quyết đạt hiệu quả cao.

- Hòa giải thành theo các Luật tố tụng dân sự, hành chính 105 vụ, đạt tỷ lệ 60,3%. Trong đó, dân sự 13 vụ, hôn nhân và gia đình 92 vụ.

- Hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Hòa giải viên đã tiến hành hòa giải thành 15 vụ/30 vụ, đạt tỉ 50%; trong đó có 03 vụ đương sự tự nguyện rút đơn, có 12 vụ đương sự có đề nghị và Tòa án đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành.

*** Việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm:**

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, đơn vị đã tổ chức được **04** phiên tòa xét xử trực tuyến theo đúng tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 12/11/2021 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đơn vị cũng đã tổ chức được **07** phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (Tính bình quân mỗi Thẩm phán trên 02 vụ).

*** Số lượng bản án, quyết định được công bố trên cổng thông tin điện tử:**

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà công bố được **149/149** bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện phải công bố, đạt tỷ lệ 100% theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án.

*** Việc đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ:** Đơn vị đã tích cực triển khai, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chọn được bản án, quyết định nào có tính chất đặc biệt để đề xuất phát triển án lệ.

*** Công tác thi hành án hình sự:**

Tổng số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật: 131 bị án.

Trong đó: Đã uỷ thác thi hành án 73 bị án, ra quyết định thi hành 58 bị án, đạt tỷ lệ 100%.

Cho hoãn thi hành án 02 bị án, hiện các bị án đều đã chấp hành án; đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo thụ lý 09 hồ sơ/09 bị án, trong đó chấp nhận 09 hồ sơ/09 bị án. Tất cả các hồ sơ đều giải quyết đúng pháp luật, không bị khiếu nại, kiến nghị gì.

Công tác phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án đảm bảo chặt chẽ. Theo chức năng luật định, Tòa án đã phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương trong thi hành án phạt tù, trong thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đảm bảo quyền lợi được miễn, giảm chấp hành hình phạt của bị án theo luật định.

Công tác gửi bản án, quyết định cho Sở tư pháp được thực hiện thường xuyên, đúng thời hạn.

+ Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại:

Công tác giải quyết ý kiến thắc mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị luôn được chú trọng và giải quyết kịp thời. Trong năm qua, đơn vị có 01 trường hợp khiếu nại và đã giải quyết 01 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Các trường hợp đã được giải quyết không có khiếu nại, kiến nghị gì.

+ Công tác Hội thẩm nhân dân:

Năm 2022, đơn vị đã phối hợp với Trường đoàn Hội thẩm để tổ chức rút kinh nghiệm với các đồng chí Hội thẩm, nhất là các Hội thẩm mới được bầu để giải quyết công việc được thuận lợi hơn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Hội thẩm tham gia các lớp tập huấn do Tòa án tỉnh tổ chức.

+ Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà thực hiện nghiêm túc các đợt thi đua do Tòa án nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động. Sau khi kết thúc các phong trào thi đua đơn vị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua và tổ chức bình xét thi đua theo đúng quy trình. Việc bình xét dựa trên các danh hiệu thi đua đăng ký, tiêu chuẩn của từng danh hiệu để bình xét, tập trung vào các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác để khen thưởng, đảm bảo bình xét dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng chỉ tiêu và đúng thành tích; hồ sơ thi đua hoàn thiện đúng thời gian, đúng thủ tục quy định. Qua đó phong trào thi đã phát huy ý nghĩa to lớn thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Công tác quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng của đơn vị đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ và Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 19/6/2016 của Tòa án nhân dân Tối cao.

Căn cứ vào Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, đơn vị đã tổ chức hội nghị bình xét thi đua, đồng thời đã có tờ trình đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân xem xét đối với các cá nhân, tập thể có thành tích thi đua.

+ Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến

Trong năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà đã tích cực tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức; tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 31/12/2011 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch số 335/KH-TANDTC ngày 29/12/2011 của Tòa án nhân dân Tối cao về tiếp tục triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các Thẩm phán, Thư ký của Cơ quan đã thực hiện các việc làm thiết thực; thực hiện cam kết khắc phục, sửa chữa các mặt hạn chế yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ, lòng tự trọng và danh dự, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân của người cán bộ Tòa án. Các đồng chí lãnh đạo luôn nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ Tòa án; chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc, mặc đúng trang phục, thực hiện văn hóa nơi công sở. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung “làm theo” cụ thể, thiết thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân. Các Thư ký Tòa án đã tiếp tục phát huy sử dụng máy vi tính để ghi biên bản phiên tòa, có chất lượng

tốt; ứng dụng các phần mềm quản lý án, số hóa lưu trữ và phần mềm thi đua khen thưởng vào công tác của đơn vị. Tập thể Tòa tích cực hưởng ứng các đợt thi đua ngắn ngày, đã thực hiện quy định của Chính phủ không uống rượu, bia vào buổi trưa trong ngày làm việc. Tích cực tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tập huấn nghiệp vụ đối với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Qua các đợt thi đua, Cơ quan đã kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ có thành tích trong các đợt thi đua, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong tập thể đơn vị. Từ đó tinh thần, trách nhiệm công tác của cán bộ công chức ngày càng nâng lên.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân điển hình tiên nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử, không để án quá hạn, tổ chức các phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm, đăng công khai bản bản trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Cơ quan và địa phương.

Tại đơn vị, công tác xây dựng điển hình tiên tiến được chú trọng và được cán bộ, công chức quan tâm tạo động lực trong việc thúc đẩy, phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân. Từ đó phát hiện được những cách làm hay để kịp thời nhân rộng. Việc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cá nhân cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Đơn vị đã thực hiện việc đăng ký, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, trong đó đơn vị đã đăng ký 01 tập thể và 03 cá nhân để bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến.

+ Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Để thực hiện tốt phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thì Đồng chí Chánh án - Thủ trưởng đơn vị, là người trực tiếp quản lý, theo dõi, đồng thời phân công 01 đồng chí Phó Chánh án phụ trách về thi đua và 01 đồng chí Chánh Văn phòng, 01 đồng chí Thư ký là Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm, tham mưu về công tác thi đua khen thưởng.

Đơn vị đã làm tốt công tác động viên cán bộ, công chức trong đơn vị có nhiều sáng kiến, giải pháp công tác có hiệu quả cao. Trong năm 2022 vừa qua, đơn vị có 05 sáng kiến được Hội đồng khoa học sáng kiến ghi nhận đánh giá cao.

+ Thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngay sau khi Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, đơn vị đã làm thủ tục để bổ nhiệm được 01 hòa giải viên. Đơn vị Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà cũng đã chủ động bố trí cơ sở vật chất, phòng, bàn, ghế, máy vi tính, máy in để triển khai thi hành Luật. Đến nay đơn vị đã nhận được kinh phí hỗ trợ, bàn ghế.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của Hòa giải viên tại đơn vị rất tốt, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Hòa giải viên tại đơn vị vốn từng là Thẩm phán, hiện nay là Luật sư nên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hòa giải, có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ quy tắc nghề nghiệp. Tham gia hòa giải

rất nhiệt tình, tận tâm với công việc, thể hiện được đầy đủ vai trò, vị trí của hòa giải viên góp phần giúp Tòa án giải quyết các vụ việc. Chưa xảy ra tình trạng Hòa giải viên vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động hòa giải tại Tòa án.

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà nhận được tổng cộng 203 đơn. Tuy phần lớn đương sự không yêu cầu Hòa giải viên nhưng đánh giá chung về công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án ở đơn vị cũng có nhiều điểm nổi bật. Cụ thể: Số đơn có người khởi kiện, người yêu cầu đề nghị hòa giải theo thủ tục Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 32 vụ, việc (tăng 14 vụ đương sự có yêu cầu so với năm 2021), đạt tỷ lệ 15,8%. Hòa giải viên đã tiến hành hòa giải 30/32 vụ, trong đó hòa giải thành 15 vụ, tỷ lệ 50%.

Mặc dù số lượng các vụ việc hòa giải, đối thoại tại đơn vị thời gian qua chưa nhiều do người khởi kiện, người bị kiện không đồng ý lựa chọn hòa giải, đối thoại, chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết. Nhưng với cách tiếp cận thân thiện, đồng thuận trên nguyên tắc chia sẻ, cảm thông, cao thượng, “hai bên cùng thắng”, bảo đảm hiệu lực thi hành thỏa thuận của các bên bằng quyền lực của Nhà nước, góp phần giảm tải công việc và áp lực đối với công tác xét xử của Tòa án. Tin chắc rằng thời gian tới nhân dân hiểu rõ những lợi ích mà việc hòa giải, đối thoại mang lại số lượng vụ việc sẽ tăng lên. Trong thời gian tới, Tòa án sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để nhân dân hiểu và lựa chọn, góp phần đưa đạo luật hết sức tiên bộ này đi vào cuộc sống.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà trong năm 2022 vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót như:

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án, vẫn còn hiện tượng giải quyết án còn chậm.

- Tỷ lệ giải quyết án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại chưa cao.

2. Nguyên nhân:

- Các vụ án tranh chấp dân sự có tính chất phức tạp ngày càng nhiều, các đương sự không hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, làm việc giải quyết vụ án bị kéo dài.

- Các vụ án đang trong quá trình xây dựng hồ sơ, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Tòa án không thể triệu tập đương sự, xác minh thu thập chứng cứ xây dựng hồ sơ để đưa ra xét xử.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2023

Với nhiệm vụ chính trị được giao và trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong năm 2022, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị Tòa án nhân

dân thị xã Hương Trà đề ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu như sau:

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ xét xử, điều hành phiên tòa, việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người không có tội, hạn chế thấp nhất việc án bị cải sửa, hủy. Phấn đấu giải quyết 100% các vụ án hình sự đã thụ lý, tiếp tục tăng cường công tác xét xử rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân.

- Chú trọng công tác thuyết phục, hòa giải trên cơ sở pháp luật, tôn trọng nguyên tắc tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên, đảm bảo sự chính xác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân. Phấn đấu giải quyết 90 - 95% các vụ án về dân sự đã thụ lý (trong đó tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 40 - 50%), hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn luật định.

- Về công tác Thi hành án hình sự: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Phấn đấu ra quyết định đúng thời hạn 100% đối với các trường mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

- Hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, kính mong Hội đồng nhân dân xem xét chỉ đạo để đơn vị Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thường vụ Thị ủy;
- HĐND thị xã;
- Lưu VT.

CHÁNH ÁN



Lê Hữu Nam